

**ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN TUYÊN GIÁO**

*

Số 98-CV/BTGDƯ

Về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022



*Học Bi/Thu
Chuyên? kết ĐB,
Tổ Tuyên giáo đưa thông tin
lên website để tuyên truyền
lên tổng đài viên
tham gia.
Bi/Thu cái chi
bộ phố biển
tổng viên tham
gia cuộc thi.*

Kính gửi: - Công Đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM;
- Cấp ủy các cơ sở đảng.

Thực hiện Công văn số 1719-CV/BTGTU ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022; Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26 tháng 5 năm 2022 tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ chủ quyền. Xây dựng tuyến biên giới biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề tạo được sự lan tỏa về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị đơn vị như sau:

1. Công đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM chỉ đạo các Công đoàn cơ sở và cơ sở Đoàn trong hệ thống thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động (VC-NLĐ); đoàn viên, hội viên và sinh viên tích cực

tham gia cuộc thi, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm trong các hoạt động hè.

2. Các cơ sở đảng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động rộng rãi trong toàn thể đảng viên tích cực tham gia cuộc thi; đồng thời thực hiện việc giám sát chặt chẽ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể trong việc triển khai cuộc thi tới từng đối tượng là cán bộ, VC-NLĐ, đoàn viên, hội viên và sinh viên tại đơn vị nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Để hiểu rõ hơn về cuộc thi, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị triển khai, hướng dẫn đến đối tượng tham dự cuộc thi truy cập vào website: <http://toquocbenbosong.vn> hoặc tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành IOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM (để b/c),
- Lưu BTGDƯ.



Ngô Thị Phương Lan